

BÁO CÁO

Kết quả công tác Thi đua, khen thưởng năm 2023; phương hướng nhiệm vụ và phát động phong trào Thi đua, khen thưởng năm 2024

Kính gửi: UBND thị xã Đức Phổ.

Thực hiện Công văn số 3229/UBND ngày 26/10/2023 của UBND thị xã về báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng. UBND phường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 như sau:

Phần I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2023

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm tình hình chung:

Phường Nguyễn Nghiêm là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội của thị xã Đức Phổ, phường có tổng diện tích tự nhiên là 561,7ha, dân số 11.000 người, là địa bàn trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Đức Phổ nên phường được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển các dự án thương mại dịch vụ nhiều hơn so với các xã, phường khác trong thị xã. Phát triển kinh tế trên địa bàn Phường Nguyễn Nghiêm chủ yếu là thương mại - dịch vụ, Chợ Đức Phổ được xây dựng năm 2015, các cửa hàng kinh doanh ngày càng phát triển về quy mô và số lượng, nghề buôn bán nhỏ đa số, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp nhỏ lẻ, có 1 Cụm công nghiệp nhưng số lượng nhà máy sản xuất chưa đạt tỉ lệ cao;

Trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Thị ủy và các kế hoạch, chủ trương của UBND thị xã; Đảng ủy, HĐND và UBND Phường Nguyễn Nghiêm đã tập trung triển khai thực hiện kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị ngày càng hoàn thiện và khang trang. Công tác đầu tư xây dựng gắn liền với công việc thu hồi đất, bồi thường, tái định cư và giải phóng mặt bằng.

Ngay từ đầu năm UBND phường đã xây dựng kế hoạch và tập trung chỉ đạo các ngành, các đơn vị thực hiện Nghị quyết về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Tuy nhiên trong những tháng đầu năm 2023, do tình hình thời tiết thay đổi, ảnh hưởng xấu đến ngành nông nghiệp và một số ngành công nghiệp, thương mại, dẫn đến phát triển kinh tế - xã hội của phường gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó dưới sự chỉ đạo của thị xã và Đảng ủy phường, cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn phường nỗ lực tập trung

thực hiện phát triển kinh tế - xã hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt là công tác hỗ trợ an sinh xã hội luôn được quan tâm đặt lên hàng đầu.

2. Thuận lợi, khó khăn:

2.1. Thuận lợi: Được sự quan tâm, chỉ đạo của thị xã cùng với sự chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND phường, UBND phường đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương đã phát huy nội lực kịp thời tháo dỡ những khó khăn, góp phần thực hiện đạt kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của phường.

2.2. Khó khăn: Bên cạnh những thuận lợi cũng gặp nhiều khó khăn; nhất là giá cả thị trường thay đổi bất thường do ảnh hưởng giá xăng dầu, tình hình kinh tế khó khăn cả nước nói chung và Phường Nguyễn Nghiêm nói riêng; đồng thời thời tiết xấu và thiên tai khó lường; tập trung phun thuốc khử khuẩn và tiêm phòng dịch, bệnh lở mồm long móng, viêm da nổi cục ở đàn trâu, bò... Những khó khăn trên đã tác động và làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của địa phương, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND thị xã và Đảng ủy phường, sự phối hợp tuyên truyền, vận động và tổ chức các hoạt động của Mặt trận, đoàn thể từ phường đến tổ dân phố và sự đồng thuận của nhân dân trong phường đã đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua, thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023, góp phần ổn định đời sống Nhân dân, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước:

1.1. Tổ chức thực hiện các văn bản của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng:

Triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn phường, từ đầu năm UBND phường đã triển khai đăng ký thực hiện các danh hiệu thi đua năm 2023, Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 24/01/2023 về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của phường năm 2023. Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đặc biệt: “ Quảng Ngãi chung tay vì người nghèo – không bỏ ai ở lại phía sau”; “Dân vận khéo trong cơ quan hành chính Nhà nước”; “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2025”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

1.2. Phát động phong trào thi đua của địa phương: UBND phường ban hành Kế hoạch số 12/KH- UBND ngày 24/01/2023 về Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường năm 2023; Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023, lập các kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt “ Quảng Ngãi chung tay vì người nghèo – không bỏ ai ở lại phía sau”; “Dân vận khéo trong cơ quan hành chính Nhà nước”; “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2025”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng

bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn Phường Nguyễn Nghiêm. Tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025”.

2. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua:

2.1. Kết quả thực hiện 05 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động:

a) Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”:
(Phường Nguyễn Nghiêm không có chương trình nông thôn mới)

b) Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”:

UBND phường thực hiện các chính sách giảm nghèo: Chính sách tín dụng ưu đãi, chính sách hỗ trợ về nhà ở, chính sách hỗ trợ tiền điện cho người nghèo và hộ chính sách xã hội. Trong năm 2023 cấp phát 1.440kg gạo đỏ lửa dịp tết Nguyên đán Quý Mão – năm 2023 cho 50 hộ 96 khẩu là hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn. Vận động 650 suất quà với tổng số tiền 320.750.000đồng từ Mạnh thường quân và các nguồn xã hội hóa cho đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng BTXH, trẻ em, người già và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn đón tết.

Công an phường tổ chức nấu bữa cơm yêu thương thăm hỏi gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn.

Hỗ trợ làm mới 02 nhà cho hộ cận nghèo với số tiền 110 triệu đồng (Nguồn xã hội hoá: Ngân hàng VCB Quảng Ngãi & CTY Cao Su tỉnh Gia Lai).

Xét duyệt bổ sung 112 hộ cận nghèo có nhu cầu vay vốn tín dụng theo Công văn số 40/BĐD ngày 22/11/2018 của Ban đại diện hội đồng chính sách xã hội huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ).

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình trên địa bàn phường năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025, kết quả điều tra, rà soát năm 2023 (ước đạt) hộ nghèo chiếm 2.45%, hộ cận nghèo chiếm 3,18% (đạt kế hoạch thị xã giao).

c) Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”:

UBND Phường Nguyễn Nghiêm đã quán triệt, triển khai đến đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan những nội dung của Kế hoạch số 2421/KH- UBND ngày 19/8/2019 của UBND huyện Đức Phổ (Nay là thị xã Đức Phổ) về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 49/KH – UBND ngày 23/8/2019 về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; thực hiện quy chế văn hóa công sở tại cơ quan, Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của UBND Phường Nguyễn Nghiêm về Quy tắc ứng xử của Cán bộ, công chức, người lao động trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, trong quan hệ xã hội. Ban hành Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 về kiện toàn Tổ kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương

hành chính Phường Nguyễn Nghiêm (gọi tắt là Tổ kiểm tra 48). Tổ Kiểm tra 48 ban hành kế hoạch số 01/KH-TKTGS ngày 12/7/2023 về việc kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức và người lao động phường, (*tổ chức kiểm tra đột xuất theo QĐ 747/QĐ-UBND 01 đợt, theo Quyết định kiện toàn mới 02 đợt, không có vi phạm*).

UBND phường đã chỉ đạo các ngành nghiêm túc, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan. Thực hiện giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính được công dân đánh giá mức độ hài lòng của người dân ngày càng được nâng lên, mức độ rất hài lòng của người dân luôn đạt trên 98% trở lên... qua đó khẳng định, cán bộ, công chức có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc; thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan tuân thủ các kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, nếp sống văn hóa tại cơ quan. Bố trí công sở, phòng làm việc khoa học, hợp lý, gọn gàng, ngăn nắp, có biển chỉ dẫn, môi trường làm việc, đặt hòm thư góp ý tại nơi làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phản ánh về thái độ giao tiếp, phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức để người đứng đầu cơ quan kịp thời phát hiện chấn chỉnh và xử lý cá nhân sai phạm, nâng cao chất lượng công việc và mức độ hài lòng của người dân về thái độ phục vụ của cán bộ, công chức.

d) Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”:

UBND phường đã tổ chức triển khai đầy đủ các văn bản của cấp trên về thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; Kế hoạch số 46/KH- UBND ngày 10/11/2021 về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Quảng Ngãi đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” trên địa bàn Phường Nguyễn Nghiêm. Trong năm 2022 đã chiến thắng đại dịch này, năm 2023 dừng lại không triển khai phát động phong trào.

đ) Phong trào thi đua đặc biệt “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”:

UBND phường đã tổ chức triển khai Kế hoạch số 855/KH- UBND ngày 28/3/2023 của UBND thị xã Đức Phổ về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Ban hành Kế hoạch số 70/KH- UBND ngày 19/10/2023 của UBND phường về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn Phường Nguyễn Nghiêm. Trong năm 2023 UBND phường không có kinh phí đề đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, công trình thoát nước cầu Bàu – Sông Rớ khởi công năm 2022 do thị xã đầu tư, công trình Đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa bàn phường và Khu dân cư Tái định cư của Dự án Đường cao tốc do cấp trung ương và tỉnh làm chủ đầu tư. Đối với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc phường thực hiện đúng theo tinh thần Kế

hoạch số 855/KH- UBND ngày 28/3/2023 của UBND thị xã Đức Phổ và Kế hoạch số 70/KH- UBND ngày 19/10/2023 của UBND phường, ban hành Quy chế quản lý tài sản công và Quy chế chi tiêu nội bộ của UBND phường và thực hiện đảm bảo theo quy chế.

2.2. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua do tỉnh, thị xã phát động:

a) Kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021- 2025 và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cơ quan hành chính nhà nước:

Ngay từ đầu năm UBND phường đã xây dựng Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 17/3/2023 về phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023 trên địa bàn Phường Nguyễn Nghiêm. Phong trào thi đua ”Dân vận khéo” tại cơ quan được khai đến đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động tích cực hưởng ứng. Địa phương đã tập trung giải quyết những ý kiến, kiến nghị yêu cầu bức xúc của người dân, thực hiện tốt công tác hòa giải; kịp thời nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng trong tầng lớp Nhân dân, nâng cao nhận thức, tác phong làm việc, ý thức phục vụ nhân dân và trách nhiệm của người cán bộ công chức; địa phương đã tổ chức hội nghị Bí thư Đảng ủy với Nhân dân và Chủ tịch UBND phường tiếp công dân lưu động tại các TDP trên địa bàn phường, tiếp công dân định kỳ tại cơ quan. Qua đó đã phát huy được quyền làm chủ của Nhân dân, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

b) Kết quả phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính, giai đoạn 2021-2025”:

- UBND phường đã ban hành các văn bản về thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính, giai đoạn 2021-2025” như: Quyết định số 600/QĐ – UBND ngày 26/10/2021 về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Phường Nguyễn Nghiêm giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 về kế hoạch CCHC năm 2023; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 02/3/2023 tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023, Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023, Kế hoạch số 13/KH-UBND rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023

- Về công tác cải cách hành chính ngày càng đi vào nề nếp và đạt hiệu quả hơn, giải quyết thủ tục hành chính nhanh, gọn cho người dân; góp phần tạo chuyên biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ công chức và nhân dân trên địa bàn phường, thuận lợi trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Từ đầu năm đến nay tiếp nhận 2.178 hồ sơ (*Trong đó: Trực tuyến: 547 hồ sơ; Trực tiếp: 1.625 hồ sơ; Từ kỳ trước: 06 hồ sơ*), đã giải quyết 2.171 hồ sơ trước hạn (*không có hồ sơ quá hạn*), đang giải quyết: 07 hồ sơ trong hạn.

c) Kết quả triển khai thực hiện phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị cơ quan tổ chức

học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao nhận thức và hành động trong cán bộ, công chức và Nhân dân.

2.3. Kết quả thực hiện phong trào thi đua thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương do UBND tỉnh và địa phương:

a) Lĩnh vực kinh tế:

- Cơ cấu kinh tế: Năng suất lúa đạt 58 tạ/ha. Sản lượng 494,7 tấn, đạt 95,6%.

- Thu, chi Ngân sách: Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2023 ước đạt 7.669.419.000 đồng/5.510.000.000 đồng, đạt 139,19% dự toán UBND thị xã giao và đạt 134,57% so với chỉ tiêu HĐND phường giao (7.669.419.000 đồng/5.669.000.000 đồng). Thu ngân sách phường ước đạt 8.160.297.000 đồng/7.182.737 đồng đạt 113,6% dự toán năm. Trong đó:

- Chi ngân sách phường: 8.160.297.000 đồng đạt 113,6% dự toán năm.

b) Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

Chỉ đạo, hướng dẫn các trường mầm non, tiểu học xây dựng kế hoạch, kịch bản khi học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đi học trực tiếp tại trường; thành lập đoàn kiểm tra Kế hoạch đón học sinh học trực tiếp tại các trường trên địa bàn thị xã khi học sinh đến trường học trực tiếp; tổ chức thực hiện tốt năm học 2022-2023, kết thúc năm học đúng thời gian quy định. - Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023, có hơn 130 người tham gia; tham gia đầy đủ các môn thi đấu thuộc chương trình thể dục thể thao do cấp trên tổ chức, tham gia giải bóng đá nam 5 người thị xã Đức Phổ đạt giải nhì. Đạt giải 3 Hội diễn văn nghệ quần chúng thị xã Đức Phổ. Tổ chức phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2023 trên địa bàn Phường Nguyễn Nghiêm. Tham gia giải bơi thiếu niên phong trào TX Đức Phổ năm 2023 đạt giải nhất toàn đoàn (từng nội dung đạt 14 giải nhất, 5 nhì, 11 ba); Đạt giải nhất toàn đoàn ngày Hội Văn hóa – Thể thao thị xã. Khai mạc Giải bóng đá nam 5 người và tổ chức các trò chơi dân gian “Chào mừng ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023” do phường tổ chức. Tham gia giải bóng chuyên “Bông lúa vàng” thị xã Đức Phổ năm 2023 đạt giải 3. Tham gia giải bóng chuyên nữ CNVC, lao động đạt giải nhì.

Tỷ lệ tham gia BHYT đạt 91,48% so với dân số, Tỷ lệ hộ nghèo đầu kỳ năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều là 3,1%.

Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho đối tượng chính sách người có công được chú trọng; Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” được quan tâm; công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và toàn xã hội chú trọng. Tổ chức tuyên truyền chào mừng các sự kiện lớn như: Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, ...tuyên truyền cải cách hành chính, hưởng ứng chuyên đổi số Quốc gia; Tuyên truyền các văn bản Luật đến Nhân dân.

c) Lĩnh vực nội chính, quốc phòng và an ninh:

- Công tác nội vụ:

+ Tổ chức hội nghị tổng kết cán bộ, công chức năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023; Hướng dẫn các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản năm 2022 gửi về cấp trên.

+ Triển khai thực hiện Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi. Hoàn thiện hồ sơ và lập danh sách đề nghị cấp trên phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ngãi.

- Công tác tư pháp, tiếp công dân, giải quyết đơn:

Trong năm 2023 Chủ tịch UBND phường tiếp công dân lưu động tại TDP1, TDP2, TDP3 và TDP5, UBND phường tiếp nhận 23 đơn/ 21 vụ tranh chấp đất đai và một số nội dung phản ánh kiến nghị khác, đã xử lý 19 vụ, còn 02 vụ đang giải quyết.

- Lĩnh vực Quốc phòng: Tổ chức Lễ tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023 và giao quân cho thị xã đạt 11/11 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu giao; huấn luyện DQCD, dân quân bình chủng đạt 95%, đăng ký công dân tuổi 17 đạt 100%.

- Lĩnh vực trật tự an toàn xã hội: Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chú trọng công tác an toàn giao thông trên địa bàn;

. Trong năm 2023 trên địa bàn phường xảy ra 07 vụ va chạm giao thông (giảm 03 vụ so với cùng kỳ). Vi phạm trật tự xã hội xảy ra 20 vụ (02 vụ đánh bạc, 04 vụ cố ý gây thương tích, 01 vụ giao cầu với người dưới 16 tuổi tại nhà trọ, 05 vụ đập phá tài sản, 07 vụ trộm cắp tài sản, 01 vụ tàng trữ hung khí nhằm mục đích đánh nhau), giảm 14 vụ so với cùng kỳ năm 2022

3. Công tác khen thưởng:

Công tác khen thưởng và đề nghị khen thưởng đảm bảo đúng quy định về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và thời gian; kịp thời khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tổ chức tổng kết công tác khen thưởng năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023 Chủ tịch UBND phường tặng giấy khen cho cho 03 tập thể và 09 cá nhân đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua năm 2022 và đề nghị UBND thị xã Đức Phổ tặng giấy khen cho tập thể 03 và 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022; Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2020 - 2023 UBND phường tổ chức sơ kết và tặng giấy khen cho 11 cá nhân và 04 tập thể có thành tích tốt trong phong trào thi đua. Chủ tịch UBND phường tặng giấy khen cho 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua công tác hội.

4. Công tác tuyên truyền, nhân điển hình tiên tiến:

Công tác tuyên truyền, nhân điển hình tiên tiến được quan tâm chỉ đạo; biểu dương khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất. Đăng tải thành tích các tập thể và cá nhân

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có những cách làm hay, ý tưởng sáng tạo trên trang thông tin điện tử của phường.

5. Tổ chức bộ máy về công tác thi đua, khen thưởng ; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng:

5.1. Hội đồng thi đua khen thưởng:

Thực hiện các quy định về thi đua, khen thưởng và hướng dẫn của cấp trên. UBND phường đã kiện toàn Hội đồng Thi đua- khen thưởng phường với 11 thành viên, đảm bảo số lượng, cơ cấu thành viên theo quy định; Chủ tịch UBND phường làm Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng phường. Hội đồng thi đua khen thưởng phường ban hành Quy chế hoạt động theo quy định.

5.2. Về đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng:

Phân công công chức Văn phòng- Thống kê UBND phường tham mưu công tác thi đua, khen thưởng. Nhìn chung việc thực công tác thi đua, khen thưởng ngày càng đi vào nề nếp và đạt hiệu quả. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được bộ phận chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng còn kiêm nhiệm nhiều việc nên trong công tác tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo trong việc thực hiện các nội dung về công tác thi đua, khen thưởng đôi lúc còn lúng túng.

5.3. Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng:

Các thủ tục khen thưởng và đề nghị các cấp thẩm quyền khen thưởng được thực hiện đảm bảo theo quy định hiện hành; cán bộ phục trách công tác thi đua, khen thưởng được trang bị các trang thiết bị công nghệ thông tin như: Máy vi tính kết nối internet, máy in để phục vụ công tác, hiện nay mới cập nhật phần mềm Một cửa để tiếp nhận và trả kết quả thi đua khen thưởng.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Ưu điểm:

Nhìn chung trong năm 2023, phong trào thi đua được triển khai thực hiện và tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong các phong trào thi đua, phát huy phong trào thi đua yêu nước; Công tác cải cách hành chính và hướng ứng chuyển đổi số được triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Kinh tế - xã hội trong năm 2023 phát triển; việc khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng cho tập thể, cá nhân được thực hiện đúng quy trình, công khai, dân chủ, khách quan, đảm bảo đúng tiêu chuẩn.

2. Tồn tại, hạn chế:

Công tác thi đua, khen thưởng về các mô hình gương điển hình tiên tiến chưa thật sự lan tỏa và nhân rộng như: Các sáng kiến kinh nghiệm áp dụng vào thực tiễn chưa được đăng ký thực hiện.

3. Nguyên nhân:

Cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng theo hình thức kiêm nhiệm nên thực hiện nhiệm vụ đôi lúc còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, chưa kịp thời cụ thể hóa các văn bản của cấp trên để tổ chức thực hiện.

4. Giải pháp, biện pháp khắc phục:

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu của cơ quan trong công tác chỉ đạo tổ chức phát động và duy trì thường xuyên các phong trào thi đua trong phạm vi quản lý.

- Tiếp tục đổi mới việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng theo tinh thần thiết thực, hiệu quả; luôn xác định công tác thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023; Tổ chức phát động các phong trào thi đua, công tác khen thưởng; biểu dương các tập thể, cá nhân làm tốt trong phong trào thi đua.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

Trên cơ sở phát động phong trào thi đua của UBND phường, các ngành, đơn vị và các hội đoàn thể tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, rà soát các chỉ tiêu kế hoạch của phường đề ra năm 2024 là nâng cao chất lượng, tăng trưởng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu theo hướng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

1. Tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào thi đua yêu nước.

2. Quán triệt và tổ chức tốt các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng của Trung ương, Tỉnh, thị xã nhằm nâng cao nhận thức và thống nhất trong triển khai tổ chức công tác thi đua, khen thưởng.

3. Phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua nhân các ngày lễ lớn trong năm gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xây dựng các chỉ tiêu cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện đạt kết quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2024.

4. Tổ chức phát động các phong trào thi đua theo sự chỉ đạo của cấp trên.

II. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong vận động tổ chức phát động các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Tăng cường vai trò trách nhiệm của cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng trong việc tham mưu cho Hội đồng Thi đua- Khen thưởng triển khai các phong trào thi đua yêu nước.

3. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt chương trình hiện đại hóa nền hành chính theo quy định; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chế độ trách nhiệm cá nhân, chống tham nhũng lãng phí, sách nhiễu phiền hà nhân dân, xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của UBND Phường Nguyễn Nghiêm. Kính báo cáo UBND thị xã Đức Phổ theo dõi chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Nội vụ thị xã;
- Đảng ủy, HĐND (b/c);
- CT, PCT UBND;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Thị Hạnh